

Số: 122/TB-HĐNVQS

Phong Thổ, ngày 07 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng NVQS huyện theo dõi, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND huyện Phong Thổ về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND huyện Phong Thổ về việc thành lập Hội đồng NVQS huyện Phong Thổ; Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 của UBND huyện Phong Thổ về việc bổ sung thành viên Hội đồng NVQS huyện Phong Thổ;

Hội đồng NVQS huyện phân công cho các thành viên Hội đồng NVQS huyện theo dõi, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 như sau:

1. Ông: **Trần Bảo Trung** - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện: Chỉ đạo chung toàn bộ nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

2. Ông: **Phùng Xuân Nam** - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS huyện:

Căn cứ chỉ tiêu giao của UBND tỉnh, UBND huyện: Chủ trì phối hợp với công an huyện tham mưu cho UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện giao chỉ tiêu nhập ngũ, hướng dẫn cho các xã, thị trấn tổ chức triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Phối hợp với Trung tâm Y tế, Hội đồng khám tuyển NVQS huyện, Công an huyện, tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bảo đảm đúng quy định; kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn tổ chức cho công dân có mặt tại các địa điểm khám theo quy định để khám sức khỏe NVQS.

Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền chuyển hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra Công an huyện các trường hợp vi phạm Luật NVQS đến mức phải

truy cứu trách nhiệm hình sự, theo quy định của Bộ Luật hình sự giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo, hướng dẫn, lập, duyệt hồ sơ lý lịch nghĩa vụ quân sự theo đúng kế hoạch; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự.

Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức Lễ giao nhận quân theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên.

Hiệp đồng với các đơn vị nhận quân tiến hành giao, nhận quân chặt chẽ, nhanh gọn, cơ động về đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tổng hợp báo cáo kịp thời quá trình thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với Hội đồng NVQS huyện, UBND huyện, Thường trực huyện ủy, Bộ CHQS tỉnh theo quy định.

Phụ trách xã Vàng Ma Chải.

3. Ông: **Phạm Minh Nhượng** - Trưởng Công an huyện - Phó chủ tịch Hội đồng: Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Chịu trách nhiệm tổ chức xác minh, kết luận về chính trị, đạo đức, gia đình và bản thân của những công dân đủ điều kiện nhập ngũ; chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với Ban CHQS xã, thị trấn lập biên bản các trường hợp chống, chôn tại cơ sở để có biện pháp xử lý sau này.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn Công an huyện phối hợp với cơ quan chuyên môn Ban CHQS huyện, Trung tâm Y tế, tổ chức khám sức khỏe bảo đảm đúng quy định; kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn tổ chức cho thanh niên có mặt tại các địa điểm khám theo quy định để khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Chỉ đạo, hướng dẫn lập, duyệt hồ sơ lý lịch theo đúng kế hoạch; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền Luật Công an nhân dân.

Chỉ đạo cơ quan Công an phối hợp với Ban CHQS huyện, các ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân; cử cán bộ làm thẻ căn cước công dân cho các trường hợp công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân chưa có thẻ căn cước công dân (*thực hiện nhiệm vụ tại các địa điểm khám tuyển trong những ngày khám tuyển*) trả thẻ căn cước công dân cho công dân xong trước ngày 10/01/2024.

Chủ trì phối hợp với Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn trong suốt quá trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân, buổi liên hoan văn hóa văn nghệ và buổi lễ giao, nhận quân.

Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận nguồn tin tội phạm liên quan đến Luật NVQS để giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật.

Hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nhập ngũ đúng Luật, đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt, giao nhận quân theo quy định; tổng hợp báo cáo kịp thời quá trình thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân với Hội đồng NVQS huyện, UBND huyện, Thường trực huyện ủy, Công an tỉnh theo quy định.

Phối hợp Ban CHQS huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt Lễ giao, nhận quân.

Phụ trách xã Huồi Luông.

4. Ông: **Lò Văn Miên** - Trưởng phòng LĐ-TB & XH huyện: Chỉ đạo cơ quan phối hợp Ban CHQS huyện, Công an huyện làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, Công an trong công tác tuyển quân ở các địa phương.

Phụ trách xã Sin Suối Hồ.

5. Ông: **Đèo Văn Dương** - Trưởng phòng Văn hóa, thông tin huyện: Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, động viên thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phụ trách xã Mù Sang.

6. Ông: **Đỗ Văn Quỳnh** - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Phối hợp với Ban CHQS huyện, Công an huyện bảo đảm kinh phí, hướng dẫn thanh quyết toán cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định.

Phụ trách Thị trấn Phong Thổ.

7. Bà: **Thùng Thị Tâm** - Bí thư huyện đoàn: Rà soát danh sách đoàn viên, thanh niên theo Quyết định gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; tổ chức kết nạp đoàn và hoàn tất thủ tục hồ sơ (sổ đoàn, giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn) xong trước 09/01/2024.

Phối hợp với các ban, ngành làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; phối

hợp Ban CHQS huyện, Công an huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt Lễ giao, nhận quân.

Phụ trách xã Pa Vây Sừ.

8. Ông: **Đinh Ngọc Cường** - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao & Truyền thông huyện: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình giao lưu văn nghệ tiễn các công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Chuẩn bị tăng âm loa đài, trang trí khánh tiết cho đêm văn nghệ và ngày giao, nhận quân bảo đảm trang nghiêm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Thực hiện treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền ngày hội giao, nhận quân. Làm tốt công tác đưa tin, tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống thông tin đại chúng của huyện về Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, các hoạt động của Hội đồng NVQS huyện và buổi lễ giao, nhận quân.

Phụ trách xã Ma Li Pho.

9. Ông: **Nguyễn Văn Sơn** - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện: Phối hợp Hội đồng NVQS các xã, thị trấn chỉ đạo Hội cựu chiến binh các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, động viên con, em trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ gương mẫu thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân.

Phụ trách xã Mường So.

10. Ông: **Dương Văn Quân** - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện:

Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS huyện, Công an huyện tham mưu cho UBND huyện thành lập Hội đồng khám sức khỏe, xây dựng Kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; dự trữ vật tư, trang thiết bị y tế bảo đảm cho công tác khám tuyển.

Tổ chức khám sức khỏe theo Kế hoạch, phân loại, kết luận chính xác, không để nhầm lẫn. Phiếu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Y, Bác sỹ từng phòng khám, kết luận của Chủ tịch Hội đồng, ký tên, đóng dấu.

Chịu trách nhiệm trước Hội đồng NVQS huyện, UBND huyện về kết quả khám sức khỏe.

Phụ trách xã Sì Lở Lầu.

11. Ông: **Đèo Văn Vĩnh** - Trưởng phòng Tư pháp huyện: Phối hợp, Tư vấn, hướng dẫn trong công tác xử lý các trường hợp công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự tại các địa phương theo Nghị định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong Lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và các văn bản có liên quan theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật NVQS, Luật Công an nhân dân, các tội phạm liên quan đến thực hiện NVQS và tham gia Công an nhân dân.

Phụ trách xã Đào Sơn.

12. Ông: **Khổng Văn Thiện** - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc, xác minh, kết luận chính xác trình độ văn hóa của công dân gọi nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Phụ trách xã Mò Sì Sơn.

13. Ông: **Vân Văn Kiều** - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật CAND, các văn bản của ngành và các văn bản có liên quan đến công tác tuyển quân.

Phụ trách xã Khổng Lào.

14. Ông: **Hà Mạnh Thắng** - Chủ tịch Hội Nông dân huyện: Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên có chồng, con, em trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ gương mẫu thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân.

Phụ trách xã Lán Nhì Thành.

15. Bà: **Lê Thị Hồng** - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện: Chỉ đạo Hội liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền vận động chị em những gia đình có con em trong độ tuổi SSNN thực hiện khám tuyển NVQS, sẵn sàng nhập ngũ khi trúng tuyển.

Phụ trách xã Bản Lang.

16. Ông: **Giàng A Vư** - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện: Phối hợp với các ban ngành làm tốt công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên có chồng, con, em trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ gương mẫu thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân

Phụ trách xã Tung Qua Lìn.

17. Ông: **Phan Xuân Văn** - Trưởng phòng Nội vụ huyện: Tham mưu cho UBND huyện về công tác khen thưởng cho công dân lên đường nhập ngũ năm 2024.

Phụ trách xã Nậm Xe.

18. Ông: **Nguyễn Hùng Khánh** - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện: Phối hợp cơ quan, đơn vị, làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ

quân sự, Luật CAND, các văn bản của ngành và các văn bản có liên quan đến công tác tuyển quân.

Chỉ đạo, phối hợp với địa phương và cơ quan có thẩm quyền để xử lý công dân cố tình vi phạm Luật NVQS, Luật CAND nhất là các trường hợp vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt chức năng kiểm sát trong quá trình xét xử các vụ án liên quan đến thực hiện Luật NVQS, Luật CAND (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Phụ trách xã Hoang Thèn.

19. Ông: **Nguyễn Chí Thanh** - Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện: Phối hợp với Ban CHQS huyện, Công an huyện tham mưu cho Hội đồng NVQS huyện ban hành văn bản về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.

20. Ông: **Triệu Trung Tá** - Chánh án Tòa án nhân dân huyện: Phối hợp cơ quan, đơn vị, làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật CAND, các văn bản của ngành và các văn bản có liên quan đến công tác tuyển quân.

Hướng dẫn giúp đỡ các địa phương trong xử lý công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật CAND đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt chức năng xét xử các vụ án liên quan đến thực hiện Luật NVQS, Luật CAND (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Thông báo này, các thành viên Hội đồng NVQS huyện có trách nhiệm làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 đủ chỉ tiêu trên giao./.

Nơi nhận:

- Bộ CHQS tỉnh (b/c);
- Công an tỉnh (/b/c);
- Thường trực Huyện uỷ (B/c);
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;
- Các thành viên HĐNVQS huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, C1, QSH.

**TM. HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN
CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Trần Bảo Trung**